



ที่ กบ ๐๐๒๓.๕/ว ๑๕๕

ถึง อำเภอกันยมนทุกอำเภอกันยมน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๕๗๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติ นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว ๕๗๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งการใช้งาน “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แจ้งว่า ได้พัฒนา “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยบริหารจัดการข้อมูลตามบัญชีรายการยาและรหัสมาตรฐานของไทย (TMT) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสังเคราะห์สารสนเทศตามแนวคิดการวัดกำลังความสามารถจัดหาเวชภัณฑ์ยาจากข้อมูลการจัดซื้อยา (Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC) approach) เพื่อกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทำให้หน่วยงานมีข้อมูลราคาอ้างอิงอย่างเหมาะสม ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จังหวัดจึงขอแจ้งการใช้งาน “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลดแนะนำ” หัวข้อย่อย “คู่มือ” เมนู “คู่มือสำหรับหน่วยงานของรัฐ” เมนูย่อย “การจัดซื้อยา” หัวข้อ “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานของรัฐ” โดยจะเริ่มใช้งานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร/โทรสาร. ๐-๗๕๖๑-๑๕๑๐

# ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๕/ว ๕๓/๐



กรมบัญชีกลาง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งการใช้งาน “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐ สำหรับบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลตามบัญชีรายการยา และเพื่อกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ

อ้างอิง ๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๕.๕/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ มาตรา ๔๗ กำหนดให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ และตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ กรมบัญชีกลางกำหนดให้สถานพยาบาลที่จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาต้องระบุรหัสมาตรฐานบัญชีข้อมูลและรหัสยา มาตรฐานไทย TMT ในชั้นมาตรฐาน Generic Product Use (GPU) และให้ผู้ขายระบุรหัสในชั้น Trade Product Use (TPU) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทำให้กรมบัญชีกลางมีฐานข้อมูลราคาการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา นำมาใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบราคายา กำหนดราคาอ้างอิงตามภารกิจของกรมบัญชีกลาง สามารถกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และบริหารการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อสะท้อนราคาขายที่เป็นจริงในท้องตลาด และช่วยให้สถานพยาบาลทราบข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยา จึงพัฒนา “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา” ของหน่วยงานของรัฐ ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) โดยบริหารจัดการข้อมูลตามบัญชีรายการยา และรหัสมาตรฐานของไทย (TMT) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและสังเคราะห์สารสนเทศตามแนวคิด การวัดกำลังความสามารถจัดหาเวชภัณฑ์ยาจากข้อมูลการจัดซื้อยา (Pharmaceutical Acquisition Capability (PAC) approach) เพื่อกำหนดราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ทำให้หน่วยงานมีข้อมูลราคาอ้างอิงอย่างเหมาะสม ประกอบการตัดสินใจ ในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งสถานพยาบาลสามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หัวข้อ “ดาวน์โหลดแนะนำ” หัวข้อย่อย “คู่มือ” เมนู “คู่มือสำหรับหน่วยงานของรัฐ” เมนูย่อย “การจัดซื้อยา” หัวข้อ “รายงานข้อมูลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาของหน่วยงานของรัฐ” ทั้งนี้ จะเริ่มใช้งาน ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป



กรมบัญชีกลาง

/หากมีข้อสงสัย ...

หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสุพัตรา ขนโรสง และนางปริตตา สمانชื่น  
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๔ และ ๖๙๒๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิภา ลำเจียกเทศ)  
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง  
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและราคากลาง  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๙๓๔ และ ๖๙๒๘  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕-๖